



ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกได้มีประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสิ้นสุดในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ส่งผลให้จำนวนผู้สมัครมีจำนวนน้อย รวมถึงความเข้าใจในรายละเอียดของผู้สมัครคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจนในการสมัคร เช่น วุฒิการศึกษา ค่าตอบแทน จึงเห็นควรขยายระยะเวลาในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นายพิชิต สิงห์ทองคำ)

จัดหางานจังหวัดนครนายก

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก

กรอบระยะเวลาดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราววงเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
 การทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
 และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ที่	กิจกรรม	เดิม	ใหม่
๑	รับสมัคร	๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	๒ -๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก	๙ สิงหาคม ๒๕๖๔	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ๑. ผู้สมัครต้องสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๒.๑ เจ้าพนักงานแรงงาน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Word, Excel เป็นอย่างดี

๒.๒ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขา/วิชาเอก การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และจะต้องมีการค้าประกันด้วยตัวบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใดใช้วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการสมัครสามารถสมัครได้และหากได้รับการบรรจุ ผู้นั้นจะต้องยอมรับเงินเดือนตามวุฒิที่กำหนด ในประกาศรับสมัคร